

### 2.3 การตรวจสอบผู้ประกอบการเคเบิลทีวีในเขตพื้นที่ กทม.

◆ กองงาน กทช. ได้เดินทางไปพบผู้ประกอบการเคเบิลทีวีในเขต กทม. จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยี่อชั่น เคเบิลทีวี จำกัด เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการได้มีข้อเสนอแนะว่า ต้องการให้มีหน่วยงานมาดูแลเรื่องกำหนดยอดจำนวนช่องที่ออกอากาศหรือการเก็บค่าธรรมเนียมช่อง

### 2.4 โครงการเครือข่ายเคเบิลทีวีของ กปส.

◆ จากการที่สัญญาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายเคเบิลทีวีของกรมประชาสัมพันธ์ ได้สิ้นสุดลง และ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ได้วินิจฉัยและมีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวขัดต่อ มาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ทำให้ไม่สามารถต่อสัญญากับผู้ประกอบการเคเบิลทีวีได้ ต่อมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รศ.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์) ได้เรียกประชุมเพื่อหารือการพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินกิจการเคเบิลทีวี และแจ้งว่า บริษัท ยูบีซี ได้ร้องขอให้ กปส. ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กทช. ครั้งที่ 3/2546 ที่ให้กำหนดแนวทางการดำเนินการสำหรับเคเบิลทีวีที่ไม่มีใบอนุญาตสามารถดำเนินการได้โดยไม่ผิดกฎหมายในระหว่างที่ยังไม่มี กสท. เป็น 3 แนวทาง ได้แก่

แนวทางที่ 1 ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

แนวทางที่ 2 การให้เป็นเครือข่ายของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตดำเนินการบริการ

แนวทางที่ 3 การขอใช้ใบอนุญาตร่วมกับผู้ได้รับอนุญาตเดิมในจังหวัดเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขว่า การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่ไม่มีใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 10 ข้อ ซึ่ง กองงาน กทช. ได้นำเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กทช. ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ประชุมมีความเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับเคเบิลทีวี ในขณะที่ยังไม่มี กสท. ควรดำเนินการดังนี้

1. การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินการเคเบิลทีวีให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 หากมีการร้องเรียนและตรวจสอบพบว่าเป็นจริงให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

/2. เร่งรัดให้มีกฎหมาย...

2. เร่งรัดให้มีกฎหมายรองรับ เช่นเดียวกับวิทยุชุมชน โดยจะมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ขึ้นมา แทนฉบับปี พ.ศ. 2498 และจะมีการวางกรอบการดำเนินการวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

## 2.5 การดำเนินการโทรทัศน์ชุมชน

◆ กรณี สถานีโทรทัศน์ชุมชน CSTV ในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช ที่ยังดำเนินการออกอากาศอยู่ ขณะนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (นายศรีปราษฎ์ สามัคคีธรรม) ใช้อำนาจตามคำสั่ง กปส.ที่ 201 /2548 เรื่อง มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินคดีสถานีโทรทัศน์ชุมชน CSTV ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการไต่สวนของศาล

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 กรมประชาสัมพันธ์ได้รับหนังสือจากสถานีโทรทัศน์ชุมชน CSTV ขอรุทธรณ์คำสั่ง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่ง กปส. ทำหนังสือแจ้งกลับ โดยมีประเด็นหลายประการ

(รายละเอียดตามข้ออุทธรณ์ และข้อชี้แจงที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)

อกช.รายงานเพิ่มเติมว่า ได้รับการประสานจากประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้ไปตรวจสอบสถานีโทรทัศน์ชุมชน CSTV ซึ่งกองงาน กช.จะได้เดินทางไปตรวจสอบในวันที่ 2-3 มีนาคม 2550 ผลเป็นประการใด จะแจ้งสรุปแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

ผอ.สนผ. ให้ข้อสังเกตว่า ในการดำเนินการเรื่องลิขสิทธิ์ ไม่อยู่ในอำนาจของ กปส. หากดำเนินการไป อาจมีการฟ้องร้องและมีผลกระทบกับ กปส. ได้ และเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เป็นการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ การดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่จะไปดำเนินการกับผู้ละเมิด และเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถตกลงกับผู้ละเมิดได้เองด้วย ฉะนั้น กปส.ควรมีความรอบคอบ

อกช.ชี้แจงข้อมูลว่า จากการสอบถามจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ จะต้องแยกเป็น 2 กรณี คือ เรื่องของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะไปดำเนินกับกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์เอง และในส่วนของ กปส. เมื่อตรวจสอบพบว่าละเมิดลิขสิทธิ์ กปส. จะดำเนินการตามกฎหมายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่ กปส. รับผิดชอบ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งเรื่องนี้ กปส. จะฟ้องละเมิดมิได้

**มติที่ประชุม**                      **รับทราบ**

### 3.3 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายได้ของ กปส.

กคส.ขอสรุปเงินรายได้ กปส.ประจำเดือนมกราคม 2550 ดังนี้

1. รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2550

- มีรายรับ	40.83	ล้านบาท
- มีรายจ่าย	30.06	ล้านบาท

2. ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 จำนวนเงิน 145.05 ล้านบาท

3. รายการที่ต้องจ่ายผูกพันตามสัญญา รายจ่ายประจำ จ่ายคืนเงินรับฝาก และ  
อนุมัติในหลักการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 156.01 ล้านบาท

4. ลูกหนี้ค่าเช่าเวลาค้างชำระ ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 แบ่งเป็นลูกหนี้ที่กองคลัง  
บริหารสัญญา และลูกหนี้ที่ กกร.ดำเนินการ  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว หากประสงค์จะขอรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาประสานกับเจ้าหน้าที่ กคส.)

อปส. ให้ข้อสังเกตว่า การรายงานของ กคส.ไม่สะท้อนข้อเท็จจริงของเงินรายได้  
รายจ่ายไม่สัมพันธ์กับเงินคงเหลือ ดูเสมือนว่า กปส. มีเงินคงเหลือไม่พอกับค่าใช้จ่าย จึงมียอดเงิน  
ติดลบตลอดเวลา ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถวางแผนการดำเนินการต่อไปได้ และได้ขอให้ กคส. ไป  
จำแนกรายการผูกพันตามสัญญาในแต่ละเดือน ว่ารายจ่ายผูกพันตามสัญญาจะต้องจ่ายในเดือนใด  
เป็นจำนวนเงินเท่าใด รวมถึงให้มีการประมาณการรายรับ และรายจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้  
เห็นสถานะทางการเงินของ กปส. อย่างชัดเจน

ผู้แทนสำนักงบประมาณ (นายมนูฯ) มีความเห็นเช่นเดียวกับ อปส. และเสนอ  
ว่า หากจะจำแนกมาเป็นแผนปฏิบัติงานว่าในแต่ละเดือน กปส. มีแผนที่จะจ่ายเงินอย่างไร จะทำให้  
เห็นภาพการบริหารว่ายอดเงินคงเหลือในแต่ละเดือนมียอดเงินคงเหลืออยู่เท่าใด

ผู้แทนกระทรวงการคลัง (นางสาวพรวิไลฯ) ให้ข้อมูลว่า หากจะมีการจำแนก  
เป็นรายเดือน กคส.จะต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่นั้นปี หาก กคส. มีข้อมูลอยู่ครบถ้วนก็สามารถจะ  
ดำเนินการได้ และจะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนด้วย

/นางสาวเรณูมาศ....

น.ส.เรณูมาศฯ รับที่จะไปจัดทำเอกสาร จำแนกรายจ่ายผูกพันในแต่ละเดือน ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และจะได้นำรายงานให้ที่ประชุมทราบในเดือนต่อไป

**มติที่ประชุม**

**รับทราบและให้ กคส.ดำเนินการดังนี้**

- 1.ให้นำเสนอประมาณการรายรับจนถึงเดือนกันยายน 2550
- 2.ให้นำเสนอประมาณการรายจ่ายจนถึงเดือนกันยายน 2550
3. ให้จำแนกประมาณการรายจ่ายผูกพัน โดยให้ระบุชัดเจนว่ามีรายจ่ายอะไรบ้าง จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนเป็นจำนวนเท่าใด และให้รายงานที่ประชุมในเดือนต่อไป

**3.4 รายงานเกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่างการบังคับคดี**

อกร.รายงานฯ สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 ที่ประชุมมอบหมายให้ อกร. รวบรวมรายละเอียดของคดีที่อยู่ในระหว่างการบังคับคดี นำเสนอที่ประชุมนั้น อกร.ได้ดำเนินการโดยสรุปลูกหนี้ตามคำพิพากษาคดีค่าเช่า-เวลาทาง สวท.และ สทท. รายละเอียดประกอบด้วย ขั้นตอนการดำเนินการ, หน่วยงานเจ้าของเรื่อง, สถานะของลูกหนี้และผลการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2539 - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 รวมทั้งสิ้น 22 ราย

(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

อปส. ขอความเห็นจาก กกร. ว่าจะดำเนินการอย่างไรให้สรุปเป็นหนี้สูญ เพื่อไม่ให้ปรากฏยอดลูกหนี้ในบัญชี

อกร.ชี้แจงว่า ในการดำเนินการตัดเป็นหนี้สูญ กกร.จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีอายุความ 10 ปี ทั้งนี้จะต้องดำเนินการจนคดีถึงที่สุดก่อน จึงขอตัดเป็นหนี้สูญได้

ผู้แทนกระทรวงการคลัง (น.ส.พรวิไลฯ) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขอตัดเป็นหนี้สูญก่อนหมดอายุความ กปส. สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีจำนวนน้อย และคาดการณ์ได้ว่า หากดำเนินการต่อไปจะเกิดค่าใช้จ่ายมากกว่ามูลหนี้ กปส. สามารถเสนอเรื่องทบทวนขอตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอตัดเป็นหนี้สูญได้ โดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุด

**มติที่ประชุม**

**มติที่ประชุม**                      **รับทราบ และมอบหมายให้ อกร. ดำเนินการตามที่**  
**ผู้แทนกระทรวงการคลังชี้แจง**

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดประกวด สทท.ดีเด่น และ สวท.ดีเด่น ประจำปี 2550

ลก.รายงานว่ ตามที่ กปส. ได้จัดประกวด สวท. ดีเด่นในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตรายการและข่าวให้เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์กับประชาชน ตลอดจนให้บริการที่มีคุณภาพภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจำนวน 2 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการตัดสินการประกวด สวท.ดีเด่นระดับเขต และคณะกรรมการดำเนินการตัดสินการประกวด สวท.ดีเด่น ระดับประเทศ ซึ่งมี รปส.(นางอัจฉรา หักบำเรอ) เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการในภาพรวม และ กกจ.เป็นฝ่ายเลขานุการ

(ตั้งสำเนาคำสั่งที่ 9/2549 ลงวันที่ 5 มกราคม 2549 ที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

ในการดำเนินการ ในปี 2550 อปส.มีนโยบายจะให้จัดประกวด สทท.ดีเด่น และ สวท.ดีเด่น เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานทั้งด้าน Software และ Hardware ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของ อปส. ในการประชุมชี้แจงพันธกิจและทิศทางของ กปส.เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2550 ทั้งนี้ อปส. กำหนดเงินรางวัลสำหรับการประกวด สทท.ดีเด่น และสวท.ดีเด่น ประจำปี 2550 ดังนี้

- ประกวด สทท.ดีเด่น จำนวน 2 ล้านบาท
- ประกวด สวท.ดีเด่น จำนวน 1 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวด สทท.ดีเด่น และ สวท.ดีเด่น ประจำปี 2550 โดยมอบหมายให้ รปส.(นายเชษฐา) เป็นประธานคณะกรรมการ และจัดหาองค์ประกอบเพื่อดำเนินการต่อไป

/2. อนุมัติเงินรายได้...

2. อนุมัติเงินรายได้ จำนวน 3.5 ล้านบาท เป็นค่าเงินรางวัล 3 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการ 5 แสนบาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ และอนุมัติเงินรายได้ จำนวน 3.5 ล้านบาท เป็นเงินรางวัลในการประกวด สทท. และ สวท.ดีเด่น ประจำปี 2550

อปส.ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่ได้มีการกระจายอำนาจให้ส่วนภูมิภาคอย่างเต็มที่ ในการบริหารงานให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด สถานะใดมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับก็สมควรได้รับอนุมัติเงินรายได้เพื่อพัฒนาหน่วยงานตามระเบียบราชการ การให้รางวัลแก่ สวท.

และ สทท. ดีเด่น เป็นการสะท้อนการบริหารที่มีศักยภาพ เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของวิทย์และเทคโนโลยีของ กปส.ทั้งหมด โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการ รูปแบบ และความสำเร็จไปพร้อมกัน และได้ขอความเห็นต่อที่ประชุมในการจัดทำหลักเกณฑ์การตัดสินควรเป็นอย่างไร ตลอดจนขั้นตอน รายละเอียด ความสำเร็จควรเป็นแบบไหน ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

อกจ.ให้ข้อมูลว่า ในการดำเนินการจัดประกวด สวท.ดีเด่น ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว ในปีนี้จะต้องผนวกการประกวด สทท.ดีเด่นเข้าไปด้วย โดยจะใช้คณะกรรมการชุดเดิมหรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งหมด

ผอ.สปข.1 ให้ข้อมูลว่า ในการประกวด สวท.ดีเด่นที่ผ่านมา สปข.ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบและคัดเลือกระดับเขตไว้ จึงขอให้ กปส. ได้พิจารณาตั้งงบประมาณในการประกวดครั้งนี้ด้วย

ผอ.สพท. เสนอความเห็นว่าการพิจารณาความดีเด่นของ สวท.และ สทท.ควรมีมาตรฐาน น้ำหนักการให้คะแนนควรแตกต่างกัน โดยให้น้ำหนักคะแนนด้านความเด่นของเนื้อหาสูงกว่า และการพัฒนาสถานีมีน้ำหนักรองลงมา ความโดดเด่นของเนื้อหาจะต้องเป็นการดำเนินการของ กปส.เอง มิใช่ของผู้ร่วมผลิตรายการ

อกจ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการให้คะแนน สวท. ครั้งที่ผ่านมามีประเด็นการให้คะแนน จะให้ความสำคัญกับโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งในการจัดบริเวณ สวท. และสถานที่อื่น ๆ ด้วย โดยเน้นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ, หลักการบริหารจัดการสังคมที่ดี และเสนอความเห็นว่าการพิจารณาประกวด สวท.และ สทท.ดีเด่นในครั้งนี้ จะเน้นประเด็นใด และขอความชัดเจนในเรื่องรางวัล จะให้มีการลดหลั่นกัน หรือให้รางวัลเดียว

/ที่ปรึกษาฯ....

ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) เสนอความคิดเห็นว่า ในการให้รางวัล ควรสร้างแรงจูงใจ โดยมอบเงินให้สถานีที่ไม่ได้รับการพัฒนามากกว่า เพื่อนำเงินไปพัฒนาสถานี มิฉะนั้น สถานีที่อยู่ห่างไกล หรือสถานีตั้งใหม่ จะมีความแตกต่างจากสถานีที่มีความพร้อม และเกิดการลักลั่นกัน

ผอ.สปข.4 เสนอความคิดเห็นว่า จากการประกวดมีข้อเด่น/ข้อด้อย แตกต่างกันไป แต่ตัวชี้วัดเสมอกันทุกประเด็น หากไม่มีการแยกกันระหว่างสถานีที่ตั้งใหม่ กับ สถานีที่ตั้งมาเป็นเวลานาน จะเกิดความแตกต่างกัน เห็นด้วยกับที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) ที่น่าจะ เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมที่ได้ประโยชน์มากที่สุด และเสนอให้แยก ประเภทระหว่างสถานีใหม่กับสถานีเก่า โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ผู้บริหารกับ บุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นหลัก

ผอ.สทท.11 เห็นพ้องกับที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) และเสนอความคิดเห็นว่า สถานีใดได้รับรางวัลแล้วไม่ควรส่งเข้าประกวด เปิดโอกาสให้สถานีอื่น ๆ ที่ตั้งใหม่ และอยู่ ห่างไกลได้เข้าประกวด เพื่อนำเงินไปพัฒนาบ้าง

ผู้แทนกระทรวงการคลัง (น.ส.พรวิไลฯ) ให้ข้อเสนอแนะว่า การ ดำเนินการดังกล่าว เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงจูงใจ และแรงจูงใจที่เป็นตัวเงินต้องมีหลักเกณฑ์มาก และเสนอว่าไม่น่าจะใช้แรงจูงใจแต่ควรเข้าไปพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานในการปฏิบัติงาน มากกว่า

ปชส.อุบลราชธานี (นางปรมาภรณ์ฯ) เสนอความคิดเห็นว่า ในการ ประกวดหน่วยงานดีเด่น ขอให้พิจารณา ส.ปชส.ทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมประกวดเป็น ส.ปชส.ดีเด่น ด้วย เนื่องจาก ความสำเร็จของ สวท.และ สทท. ส.ปชส.มีส่วนร่วมในการส่งข่าวให้ด้วย

ปชส.สงขลา (นายจักรกฤษฯ) เสนอความคิดเห็นว่า น่าจะมีปรับรางวัล ให้เหมาะสม โดยให้ สวท. 2 ล้านบาท และ สทท. 1 ล้านบาท

ผอ.สปข.6 เสนอความคิดเห็นว่า ในการจัดประกวด สวท.ดีเด่น 2 ครั้งที่ผ่านมา ต้องปรับปรุง โดยเฉพาะ กพร. แจ้งว่าขณะนี้ กปส. มีคู่แข่งชั้นคือ อสมท. ทั้งวิทยุและ โทรทัศน์ กปส.นำประเด็นนี้ไปดำเนินการได้ หน่วยงานใดสามารถนำข่าวของตนเองเข้าส่วนกลาง และได้รับการเผยแพร่ สมควรได้รับเงินรางวัลได้ไปพัฒนาซื้อครุภัณฑ์/ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบ

/ของทางราชการ...

ของทางราชการ พร้อมทั้ง เสนอให้เน้นทางด้านเนื้อหารายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิทยุและโทรทัศน์ของ กปส. ไม่มีผู้สนใจ หากสถานีวิทยุไปแข่งขันกับ อสมท.แล้วขณะที่ 1 สมควรได้รับรางวัล คณะกรรมการชุดนี้ต้องมีความละเอียดและรอบคอบ

รปส.(นางภทรียาฯ) เสนอความเห็นว่าจะให้พิจารณารางวัลใหม่ โดยให้ สวท.ที่มีอยู่ทั่วประเทศ 147 แห่ง ได้รับเงินรางวัล 2 ล้านบาท และ สทท.ที่มีอยู่เพียง 4 แห่ง ได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท และเสนอให้มีการแบ่งประเภท เช่น สถานีเสียงภัยดีเด่น, สถานีที่มีความสัมพันธ์อันดี สำหรับหลักเกณฑ์ที่จำเป็นต้องมีคือ 1. เรื่องข่าว 2. เรื่องการบริหารจัดการ และ 3. การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

อปส. ชี้แจงว่า การจัดประกวด สวท.และ สทท.ดีเด่น ในปีนี้ แตกต่างจากปีก่อน ๆ สถานีเล็ก/ใหญ่ สะอาด/หรือไม่สะอาด ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ นโยบายคือเป็นการประกวดตัวบุคคล ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทั้งด้านวิทยุและโทรทัศน์เต็มรูปแบบ ต้องมีผลสำเร็จอย่างชัดเจน ทุกคนต้องส่งรายงานเข้าประกวดและถือเป็นหน้าที่ เป็นการประเมินว่ามีความสำเร็จมากน้อยเพียงใด เมื่อตรวจจากรายงานแล้วจะต้องไปดูข้อเท็จจริง เพื่อประเมินคัดเลือกเข้ามา เงินที่ได้สามารถนำไปบริหารจัดการให้เป็นหน้าตาขององค์กรได้ คณะกรรมการให้แต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งหมด และเป็นมืออาชีพจริง ๆ และจะให้รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีการเฉลี่ยเงินรางวัล ในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัด จะได้รับการพิจารณาต่อไปแน่นอน

### มติที่ประชุม

#### 1. อนุมัติในหลักการ

2. มอบ รปส.(นายเผด็จฯ) ไปออกแบบหลักเกณฑ์ในการประกวดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดำเนินการ ทั้งนี้ ให้นำนโยบายของ อปส.เป็นหลักในการดำเนินการ

#### 4.2 สมาคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

##### ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอความร่วมมือจัดฝึกอบรม

ผอ.สปช.รายงานว่ สมาคมวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือ กปส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่รายการวิทยุกระจายเสียง” รุ่นพิเศษ 49 จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2550

/ความเป็นมา...